

ทช. เตรียมพร้อมจัดใหญ่งานมหกรรม ทส. 4 ภาค ครั้งที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี



เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดแถลงข่าวประเด็นเรื่อง การเตรียมความพร้อม

จัดงานมหกรรม ทส. 4 ภาค “ไม่มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 (ภาคใต้) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ได้มี

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี ทช. กล่าวว่า การจัดงานมหกรรม ทส. 4 ภาค “ไม่มีค่า

ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” นั้น เป็นดำริของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น เสมือนเป็นการนำหน่วยงานราชการเข้าไปอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนถึงแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นการลดช่องว่างระหว่างรัฐและประชาชน ที่สำคัญคือเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของลูกหลานไทย อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในทุกประเด็น โดยมีการจัดตั้งคลินิก ทส. เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในการบริการของหน่วยงาน ทส. ด้านต่างๆ ได้แก่ เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม ไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ การพบเห็นการลักลอบทำร้ายสัตว์ป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า การแก้ไขกฎหมายมาตรา 7 และกฎหมายป่าชุมชน การลงทะเบียนสวนป่า 4.0 เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากป่า และให้คนที่อยู่อาศัยในป่าช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการจัดที่ดินทำกิน (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่

ป่าอนุรักษ์ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจได้มาพบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความรู้และการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรม ทส. 4 ภาคฯ ได้ดำเนินการจัดไปแล้วทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง) จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 (ภาคอีสาน) จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ สำนักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 4 (ภาคใต้) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรม ทช. เป็นหน่วยงานเจ้า
ภาพหลักและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. ตลอดจนเครือข่ายรัฐ ภาคเอกชน และเครือ
ข่ายภาคประชาชน ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานครั้งนี้

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี ทช. กล่าวถึงการจัดงานว่า นอกจากการให้บริการจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวง
ทส. แล้ว ภายในงานจะมีการเสวนาจากเยาวชนดีเด่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภายในกระทรวง
ทส. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน การมอบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล อสทล. ดีเด่น การมอบหนังสืออนุญาต
ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) การมอบหนังสือแสดงโครงการ
ป่าชุมชน การมอบหนังสือกรรมสิทธิ์ผู้พิทักษ์ทางทะเล การออกใบจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน
ป่าชายเลน รวมถึงสินค้า OTOP ของดีจากภาคใต้ และการแสดงบนเวทีซึ่งมีทั้งศิลปิน นักร้อง นักแสดงมาร่วมสร้าง
สีสันภายในงานซึ่งการจัดงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.ของทุกวัน